



## Tủ Plume

Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của gỗ và kim loại, Jean-Luc bắt đầu theo học nghề đóng tủ vào năm 1995 để cho ra đời xưởng mộc của riêng mình vào năm 2003 với nhiều mẫu sản phẩm độc đáo.

Là mẫu tủ mới nhất của Jean-Luc Le Mounier, Plume thu hút mọi ánh nhìn bởi hình dáng của những chiếc lông vũ cỡ lớn. Lấy cảm hứng từ các yếu tố tự nhiên, nghệ thuật, Le Mounier đã kết hợp hài hòa vẻ đẹp của gỗ, đồng và lông vũ để tạo ra chiếc tủ cocktail đầy phong cách.

NHỮNG MẪU TỦ COCKTAIL ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI CẢM HỨNG TỪ THẾ GIỚI CỦA CHIM TRÌ, BÁO ĐỐM HAY NHỮNG CHIẾC LÔNG VŨ MỀM MẠI...

## Tủ Stones in a Pond

Khác với các mẫu tủ cocktail lấy cảm hứng từ thế giới động vật, chiếc tủ Stones in a pond của Zelouf & Bell được thiết kế với tông màu hồng mềm mại mà sâu lắng theo mô típ khảm kim loại đặc trưng với cửa đóng mở khảm bằng đồng thau cổ có hoa văn quang học.

Chiếc bản lề cho phép hai cánh cửa mở rộng hoàn toàn, để lộ «cơ ngơi» bên trong bằng gỗ sung dâu màu vàng nhạt, các ngăn tủ lót bằng da màu kem với tay kéo thủ công. Chân tủ được thiết kế từ đồng, trong khi toàn bộ phần bên ngoài tủ được các nghệ nhân đánh bóng thủ công tỉ mỉ.



@ Tủ Plume Todd Merrill studio



## Tủ Jaguar

Với mẫu tủ Jaguar hình chú báo đốm của Zelouf & Bell, bạn sẽ có cảm giác như thể đang có một chú báo hiện ra từ quá khứ. Chiếc tủ gỗ mun được dát một nhánh gỗ óc chó thể hiện cảnh cây với một con quạ đậu phía trên, trong khi chú báo đốm gây ấn tượng với nanh và mắt bằng ngọc trai.



## Tủ Hen Pheasant

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, cụ thể là cánh của một con chim trĩ mái, cảnh biển đổi của thủy triều, những viên đá hay khúc gỗ, chiếc tủ được thiết kế từ các vật liệu tự nhiên, thể hiện vẻ hoang dã mà con người đang muốn chế ngự.

Độ sâu của gỗ gụ được tăng thêm với lớp khảm thủ công bằng satin. Nếu cánh tủ gây ấn tượng với hình ảnh con chim trĩ mái bằng đồng đánh bóng của chuyên gia điêu khắc Cheryl Brown được khắc họa như một sinh vật bé nhỏ ngơ ngác, thì bên trong tủ là những chi tiết đầy tinh tế.

121